
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 371 — 322. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um tekjutap sveitarfélaga.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

1. Hvert er talið heildartekjutap sveitarfélaga við breytingu á rekstrarformi fyrirtækja í
einkahlutafélög?

2. Verður sveitarfélögum bætt tekjutapið og þá hvernig?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


